

**Contact:**

Mrs. Nguyễn Thị Ngọc Anh – Shinhan Future’s Lab

Email: [ntnanh@shinhan.com](mailto:ntnanh@shinhan.com)[ntngocanh24@gmail.com](mailto:ntngocanh24@gmail.com)**THÔNG CÁO BÁO CHÍ****SHINHAN FUTURE'S LAB RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH “ĐỔI MỚI SÁNG TẠO MỞ” NHẪM THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁC CÔNG TY KHỞI NGHIỆP CÔNG NGHỆ**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2024*, Shinhan Future's Lab Việt Nam chính thức ra mắt Chương trình "2024 GLOBAL SHINHAN INNOBOOST" nhằm thúc đẩy đổi mới và hợp tác với các Công ty khởi nghiệp tại Việt Nam. Với sự hợp tác cùng Seoul Business Agency là cơ quan trực thuộc chính phủ Hàn Quốc, chương trình này mang đến cơ hội cho các Công ty khởi nghiệp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và mở rộng hoạt động kinh doanh ở cả thị trường Việt Nam lẫn toàn cầu.

Đổi mới sáng tạo mở là một khái niệm then chốt của chương trình này, nơi các tổ chức tận dụng cả ý tưởng nội bộ và bên ngoài để nâng cao công nghệ và sản phẩm của mình. Bằng cách thúc đẩy một môi trường hợp tác và tích hợp các quan điểm và chuyên môn đa dạng, sáng kiến này nhằm tạo ra một hệ sinh thái năng động cho sự đổi mới và tăng trưởng.

Chương trình đóng vai trò như một chất xúc tác cho chuyển đổi số, thúc đẩy đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động cho cả các startup và các công ty thuộc Tập đoàn Tài chính Shinhan tại Việt Nam. Tham gia chương trình, các startup có thể tận dụng mạng lưới và nguồn lực rộng lớn của Shinhan, trong khi Shinhan khai thác các công nghệ tiên tiến và tài năng khởi nghiệp, tạo điều kiện cho sự phát triển và thành công lẫn nhau. Chuyển đổi số sẽ giúp các startup mở rộng quy mô nhanh chóng hơn, tối ưu hóa mô hình kinh doanh và tăng cường tương tác với khách hàng. Đồng thời, các công ty thuộc Tập đoàn Tài chính Shinhan tại Việt Nam sẽ đặt mục tiêu nâng cao giá trị của các dịch vụ tài chính thông qua hoạt động hợp tác đổi mới sáng tạo trong chương trình.

Các công ty thuộc Tập đoàn Tài chính Shinhan tại Việt Nam bao gồm Shinhan Bank, Shinhan Finance, Shinhan Securities, Shinhan Life và Shinhan Digital Solution, cung cấp các dịch vụ tài chính, từ ngân hàng và đầu tư đến bảo hiểm và giải pháp tài chính số, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Với chương trình “2024 GLOBAL SHINHAN INNOBOOST”, chúng tôi muốn định vị Shinhan là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực tài chính và đổi mới công nghệ, tiên phong định hướng thị trường tương lai thông qua hợp tác đổi mới và sáng tạo với các Công ty khởi nghiệp.

Chương trình sẽ kéo dài từ ngày 14/6 đến ngày 17/10/2024, với vòng tuyển chọn cuối cùng sẽ chọn ra 5 công ty khởi nghiệp Việt Nam để hợp tác kinh doanh với các công ty thuộc Tập đoàn Tài chính Shinhan tại Việt Nam. Các công ty khởi nghiệp được lựa chọn sẽ phát triển POC (Proof of Concept) với sự hỗ trợ từ các công ty thuộc Tập đoàn Tài chính Shinhan tại Việt Nam và các chuyên gia cố vấn. Ngoài ra, công ty khởi nghiệp sẽ có cơ hội tăng trưởng đột phá và phát triển bền vững thông qua hợp tác chiến lược với các công ty thuộc Tập đoàn Tài chính Shinhan tại Việt Nam.

Ông Kim Hyoung Jin – Giám đốc Shinhan Future's Lab Việt Nam cho biết: *“Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu chương trình “Global Shinhan InnoBoost”, một sáng kiến nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trên nhiều lĩnh vực. Shinhan InnoBoost được thiết kế để cung cấp cho các công ty khởi nghiệp những nguồn lực quan trọng như là tài trợ vốn, cố vấn chuyên môn và kết nối kinh doanh. Đồng thời, thông qua chương trình Open Innovation, chúng tôi cũng có thể tăng cường chiến lược nội địa hóa bằng cách đẩy mạnh hỗ trợ cho các công ty khởi nghiệp tiềm năng của Việt Nam.*

*Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tiềm năng và sức mạnh của hoạt động đổi mới sáng tạo trong việc thúc đẩy sự chuyển dịch của môi trường kinh doanh. Hơn nữa, chúng tôi mong muốn được chứng kiến những ý tưởng nổi bật từ những tài năng trẻ, và cùng nhau xây dựng một nền kinh tế kỹ thuật số sáng tạo và bền vững.”*

## VỀ SHINHAN FUTURE'S LAB VIỆT NAM

Shinhan Future's Lab (SFL), trực thuộc Tập đoàn tài chính Shinhan - SFG, là tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp công nghệ tài chính thành công nhất tại Hàn Quốc. Chúng tôi giúp kết nối, hướng dẫn, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tìm kiếm nhà đầu tư và mang đến cơ hội mở rộng kinh doanh cho các Công ty khởi nghiệp tiềm năng. Tại đây, các doanh nghiệp trẻ được cố vấn bởi các chuyên gia tài chính, kỹ thuật viên, luật sư, nhà đầu tư, doanh nhân, v/v đến từ Tập đoàn Tài chính Shinhan (SFG) cũng như các tổ chức uy tín khác tại Hàn Quốc. SFL Việt Nam là chi nhánh nước ngoài đầu tiên của tổ chức này. Bắt đầu hoạt động từ năm 2016, SFL Việt Nam ban đầu chủ yếu tập trung hỗ trợ các Công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tài chính và hiện đang mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác nhau.

Shinhan Future's Lab Việt Nam (SFL-V) tổ chức chương trình Open Innovation thường niên nhằm kết nối các Công ty khởi nghiệp với các công ty thành viên trong Tập đoàn Tài chính Shinhan tại Việt Nam. Thông qua chương trình, các Công ty khởi nghiệp không chỉ tiếp cận nguồn vốn đầu tư và các cố vấn hàng đầu mà còn được tham gia vào các hoạt động hợp tác, nghiên cứu và phát triển sản phẩm với các công ty lớn trong Tập đoàn. Điều này giúp các doanh nghiệp trẻ nắm bắt cơ hội mở rộng thị trường, tăng cường hiện diện thương hiệu và thúc đẩy sự phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh quốc tế.

Chương trình Open Innovation của SFL-V là cầu nối quan trọng giúp các Công ty khởi nghiệp tại Việt Nam và Hàn Quốc hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo và vươn ra thị trường toàn cầu. Với hệ sinh thái khởi nghiệp toàn diện và hỗ trợ chuyên sâu, SFL-V mang đến cho các doanh nghiệp trẻ cơ hội phát triển vượt trội, khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế chung.

Vui lòng truy cập Website để tham khảo thông tin chi tiết

<https://futureslab.com.vn/InnoBoost>